



IOM • OIM

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

THE UN MIGRATION AGENCY



ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม 2017/ Benjamin Suomela

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชายแดน และเสริมสร้างศักยภาพ ด่านงานข่าวกรองของเจ้าหน้าที่รัฐ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการโยกย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผู้อพยพจำนวนมาก มีแรงงานฝีมือต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านมากมายเดินทางเข้ามาประเทศไทยในลักษณะที่ผิดกฎหมาย บ่อยครั้งผู้อพยพได้รับความช่วยเหลือจากผู้ลักลอบนำคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือนายหน้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหางานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเทศไทยได้ถูกใช้เส้นทางผ่านที่สำคัญในการลักลอบเข้าเมือง ผู้ลักลอบเข้าเมืองบางคนเดินทางมาประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว บางคนเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยเรือหรือข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบเข้าเมืองของผู้อพยพมายังประเทศไทยในสมัยแรกนั้นเดินทางเข้าออกทั้งทางเครื่องบิน ข้ามพรมแดน หรือนั่งเรือเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยใช้เอกสารการเดินทางปลอม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชายแดน และเสริมสร้างศักยภาพด่านงานข่าวกรองของเจ้าหน้าที่รัฐ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานภาคีในระดับภูมิภาคในการดำเนินการต่อต้านการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 และปัจจุบันดำเนินโครงการอยู่ในระยะที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้น

Canada

ผู้ให้การสนับสนุน: รัฐบาลประเทศแคนาดา

ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2555 - กรกฎาคม 2561 (ระยะที่ 3)

พื้นที่การทำงาน: ประเทศไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา

ความสำเร็จที่ผ่านมา



ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จำนวน 55 คน ผ่านการอบรมฯ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการคดีการลักลอบขนคนเข้าเมือง/ค้ามนุษย์



เจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 347 คน จาก 5 ประเทศ ผ่านการอบรมเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์



ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 129 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทาง สอนโดยผู้ที่เข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยาการของไอโอเอ็ม



ครูผู้สอนที่เป็นตำรวจ จำนวน 97 คน ผ่านการอบรมเรื่องการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ



ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 56 คน ผ่านการอบรมทางเทคนิคขั้นสูง เทคนิคการตรวจสอบหนังสือเดินทางและได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการตรวจสอบเอกสาร



จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน รวม 8 แห่ง เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และด่านตม.อรัญประเทศ สะเตา หนองคาย

ภาพรวมโครงการ ระยะที่ 1 และ 2

การดำเนินกิจกรรมโครงการ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2555-2556) และ 2 (พ.ศ. 2556-2557) นั้น ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการริเริ่มแผนการจัดอบรม ยกตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในการระบุตัวบุคคลผู้ลักลอบเข้าเมืองหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามชายแดน การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่การประสานงานระหว่างพรมแดนของเจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมือง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำข้อมูลการลักลอบเข้าเมืองเพื่อเผยแพร่ผ่านการศึกษาและการ

ระยะที่ 3

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชายแดน และเสริมสร้างศักยภาพด้านงานข่าวกรองของเจ้าหน้าที่รัฐ ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2561) มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามการลักลอบขนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์

เป้าหมาย 1: พัฒนากลไกในการสกัดกั้นการลักลอบขนคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารเดินทางตามด่านตรวจคนเข้าเมือง 5 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบเอกสารและไบหน่าอย่างสมบูรณ์แบบ (Verifier TD&B)
- จัดการฝึกอบรมวิทยากร (Training of Trainer) เพื่อฝึกการสอนว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบเอกสารเดินทาง การใช้เครื่องมือ และการใช้งานข้อมูลทางชีวภาพขั้นสูง จำนวน 25 คน
- พัฒนาหลักสูตรการสอนเรื่องการลักลอบเข้าเมืองตามแผนงานของกระบวนการบาห์ลี (Bali Process) ให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน ผ่านการจัดอบรมวิทยากร (Training of Trainer) ให้แก่ครูผู้สอนที่เป็นตำรวจจำนวน 30 คน เพื่อไปสอนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นต่อไป
- จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 200 คน ภายใต้วีธีการตรวจสอบเอกสารเดินทางและบุคคลปลอมตัว

เป้าหมาย 2: เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานให้ได้มาตรฐานสากลในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมือง

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดนกรณีการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย เมียนมา และมาเลเซียอย่างน้อย 120 คน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน และอัยการจำนวน 90 นาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรายกรณี (Case Management) เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสกัดกั้นจนถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย



เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตม.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เรียนรู้การใช้งาน Verifier TD&B อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเอกสารเดินทางและผู้เดินทาง ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม



วิทยากรสาธิตเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการฝึกอบรมการประสานงานและความร่วมมือระหว่างพรมแดนไทย-เมียนมา ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม



เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบหนังสือเดินทางระหว่างการอบรมวิทยากร (Training of Trainer) หลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทางและการใช้งานข้อมูลไบโอเมทริกซ์ขั้นสูง ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม



เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ระดมสมองในการแก้ไขโจทย์กรณีการสืบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม